
 
 

อินโดนีเซียปักหมุดเมืองหลวงใหม่...จากวิกฤตเชิงพืน้ท่ี สู่โอกาสทางเศรษฐกิจ 
พิศิษฐ์ เสรีววิัฒนา 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
   
 นาทีนีค้งปฏิเสธไมไ่ด้ว่าโลกก าลงัตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีค่อนข้างน่ากงัวล ทัง้จากสงครามการค้า Brexit 
การประท้วงในฮ่องกง ไปจนถงึความไมส่งบในตะวนัออกกลาง ขณะท่ีเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลกเขยิบเข้า
ใกล้ภาวะชะลอตวั จึงไม่น่าแปลกใจท่ีแต่ละประเทศก าลงัเร่งพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง่แบ่งได้เป็น  
(1) มาตรการระยะสัน้ อาทิ การอดัฉีดสภาพคล่องเข้าระบบเศรษฐกิจ หรือการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และ 
(2) มาตรการระยะยาว อาทิ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สามารถขบัเคลื่อน
ประเทศตอ่ไปได้ในระยะยาว ซึง่มาตรการประเภทหลงัเป็นประเด็นท่ีผมอยากมาชวนคยุในวนันี ้หลงัจากได้ทราบ
ข่าวการประกาศย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เน่ืองจากเห็นว่าเป็นโครงการท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคญัของ
เศรษฐกิจอินโดนีเซียในอนาคต  

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยังจังหวดักาลิมนัตนัตะวนัออกบน
เกาะเบอร์เนียว ซึง่ห่างจากกรุงจาการ์ตาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 กิโลเมตร สาเหตเุบือ้งต้นของ
การย้ายเมืองหลวงก็เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ท่ีสะสมมานานในกรุงจาการ์ตา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแผ่นดิน 
ทรุดตวั อนัเป็นผลมาจากการสูบน า้บาดาลขึน้มาใช้มากเกินไป น าไปสู่ความเสี่ยงท่ีกรุงจาการ์ตาอาจจมอยู่ใต้
ทะเลในระยะข้างหน้า ตลอดจนปัญหาความแออดัของประชากรท่ีมีมากกว่า 10 ล้านคน บนพืน้ท่ีเพียง 662 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งหมายถึงมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 15,764 คนต่อตารางกิโลเมตร เทียบกับกรุงเทพฯ  
ท่ี 3,625 คนตอ่ตารางกิโลเมตร จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตใุดการจราจรในกรุงจาการ์ตาจึงติดขดัมากและกลายเป็น
ปัญหาเรือ้รัง จนท าให้อินโดนีเซียสูญเสียโอกาสทางธุรกิจคิดเป็นมูลค่าถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี  
เลยทีเดียว 

อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าการตัดสินใจย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียมิใช่เพียงเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  
แตโ่ครงการนีย้งัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจอินโดนีเซียในระยะยาว ดงันี ้ 

 การเตบิโตทางเศรษฐกจิ (Growth Engine) : แผนการย้ายเมืองหลวงจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการจ้าง
งานและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซียให้ขยายตวัได้ตามเป้าหมาย 7% ท่ีประธานาธิบดี Jokowi เคยหาเสียงไว้
เมื่อปี 2557 ซึ่งท่ีผ่านมารัฐบาลยังไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจอินโดนีเซียให้ขยายตัวได้มากกว่า 5% เป็นท่ี
แน่นอนว่าการสร้างเมืองใหม่จะดงึดดูให้เม็ดเงินลงทุนหลัง่ไหลเข้ามาในอินโดนีเซียเป็นจ านวนมาก เพ่ือก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน หน่วยงานราชการ อาคารบ้านเรือนต่างๆ โดยในเบือ้งต้นรัฐบาลอินโดนีเซียตัง้งบประมาณ
ส าหรับการย้ายเมืองหลวงไว้ 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกนั รัฐบาลอินโดนีเซียก็ไมไ่ด้ละทิง้การพฒันา
กรุงจาการ์ตานะครับ รัฐบาลได้ตัง้งบประมาณส าหรับการพฒันากรุงจาการ์ตาไว้กว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ไมว่า่จะเป็นระบบขนสง่มวลชน ระบบบ าบดัน า้เสีย และการขยายท่อสง่น า้ให้ครอบคลมุทัง้กรุงจาการ์ตา  

 การกระจายความม่ังค่ัง (Spreading Wealth) : การย้ายเมืองหลวงจะช่วยกระจายความมัง่คัง่ไป
ยงัพืน้ท่ีอื่นๆ โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศ จากเดิมท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจกระจุกตวัอยู่เฉพาะใน
เกาะชวาซึง่เป็นท่ีตัง้ของกรุงจาการ์ตาและเป็นศนูย์รวมธุรกิจส าคญัท่ีสดุของอินโดนีเซีย ทัง้นี ้ในปี 2561 เกาะชวา



 
 
มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นสดัสว่นถงึ 58.5% ของ GDP ทัง้ประเทศ และมีประชากรอาศยัอยู่ถึง 60% ของประชากร
ทัง้ประเทศ ขณะท่ีขนาดเศรษฐกิจของกาลิมนัตัน อันเป็นท่ีตัง้ของเมืองหลวงใหม่ มีสัดส่วนเพียง 8.2% และมี
ประชากรอาศยัอยู่เพียง 5.8% เท่านัน้ 

 การเชื่อมโยงระหว่างกัน (Better Connectivity) : เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก
ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศจึงเป็นจุดเช่ือมต่อส าคญัท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศเข้าด้วยกนั โดยเฉพาะพืน้ท่ีทางฝ่ังตะวนัออกและทางตะวนัตกของอินโดนีเซีย อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสท่ีดีใน
การสร้างความเช่ือมโยงระดบัภมูิภาค โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไน 
เน่ืองจากคาดวา่จะช่วยดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมายงักาลิมนัตนัได้มากขึน้ในระยะข้างหน้า 
 สุดท้ายนี ้ผมอยากให้ผู้ ประกอบการติดตามความคืบหน้าของแผนการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย
อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากปัจจุบันจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกยังเป็นพืน้ท่ีป่าไม้และขาดการพัฒนาอยู่อีกมาก  
ซึง่แน่นอนครับว่าอินโดนีเซียจ าเป็นต้องดงึดดูการลงทุนจากต่างชาติ จึงเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยท่ีมี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ใน Supply Chain โดยเฉพาะด้านการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานหรือระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อีกทัง้ยังเป็นโอกาสส าหรับสินค้าส่งออกของไทย อาทิ  
วสัดกุ่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ ในการขยายตลาดรองรับภาคก่อสร้างในระยะข้างหน้าครับ  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer : คอลมัน์นีเ้ป็นข้อคิดเห็นสว่นบคุคล จึงไม่จ ำเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 


